

QUỲNH PHỤ

Tập trung phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, trong những ngày tới dự báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có rét đậm, rét hại. Thực hiện công điện khẩn của tỉnh, huyện Quỳnh Phụ tăng cường chỉ đạo các địa phương chủ động, tích cực phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Thực hiện chủ trương phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, gia trại của ông Nguyễn Đức Ninh, thôn Đông Hòa, xã Đông Tiến hiện đang nuôi 80 con bò thịt và bò sinh sản. Là hộ có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi nên ngay từ đầu mùa đông, các phương án phòng, chống rét cho đàn vật nuôi đã được gia trại chuẩn bị sẵn sàng. Ông Ninh cho biết, gia đình ông đã chủ động kiểm tra, củng cố độn nền chuồng, mái che, tường bao quanh, bảo đảm nền chuồng luôn khô ráo, đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt vào chuồng. Càng sẵn sàng dự phòng để quần chúng nuôi và giữ ấm cho đàn bò khi trời rét đậm, rét hại. Cùng với đó, các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp như rơm, thân và lá cây ngô, ngọn lá mía, dây khoai lang, cây lạc... được phơi khô hoặc ủ chua làm nguồn thức ăn dự trữ cho đàn bò. Khẩu phần

ăn được bổ sung dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng với bệnh dịch của vật nuôi trong điều kiện giá rét cũng được gia trại đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, công tác tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, định kỳ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, xử lý chất thải chăn nuôi để hạn chế dịch bệnh lây lan cũng góp phần bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi trong vụ đông.

Là một trong những trọng điểm phát triển cây màu của huyện Quỳnh Phụ, rau vụ đông trồng chuẩn bị cung ứng cho thị trường dịp tết Nguyên đán là nguồn thu nhập không nhỏ của nông dân xã Quỳnh Hải. Do đó, việc phòng, chống rét cho rau màu luôn được nông dân địa phương coi trọng. Ông Nguyễn Văn Dũng, thôn An Phú 1, xã Quỳnh Hải chia sẻ, gia đình ông hiện trồng hơn 1 mẫu rau màu như bắp cải, su hào, cần tây, cải ngồng... Ngay từ đầu vụ, chính quyền địa

phương đã vận động nhân dân tập trung sản xuất rau màu, chăm sóc đúng quy trình và áp dụng sản xuất rau an toàn. Khi thời điểm nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, nông dân đã chủ động căng, phủ nilon, phủ gốc bằng trấu, mùn cưa để tăng khả năng chống rét và sương muối cho cây. Nhờ đó, qua nhiều vụ sản xuất, mặc dù thời tiết bất thuận, song các loại cây rau màu của địa phương đều sinh trưởng, phát triển tốt, bảo đảm cung ứng cho thị trường dịp tết Nguyên đán.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ, tổng đàn trâu, bò toàn huyện hiện có 7.544 con, trong đó đàn bò 6.663 con, tổng đàn lợn hơn 104.400 con, tổng đàn gia cầm 1,5 triệu con. Địa phương hiện có 253 trang trại, trong đó 22 trang trại chăn nuôi bò có quy mô từ 20 - 50 con bò sinh sản, 50 - 100 con bò thịt, còn

lại là các trang trại lợn, gà. Diện tích nuôi thủy sản đạt 1.050ha với 337 lồng cá trên sông. Diện tích cây vụ đông toàn huyện đạt 6.509ha, trong đó 2.800ha đã được thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Theo dự báo, mùa đông năm nay nhiệt độ xuống thấp, tác động tiêu cực đến sức khỏe của con người, nhất là người già và trẻ em cùng cây trồng, vật nuôi, thủy sản... Thực hiện công điện khẩn của tỉnh, để bảo đảm sản xuất, tránh các thiệt hại do trời rét đậm, rét hại gây ra, huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác chống rét, cử các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng các địa phương hướng dẫn, cũng như kiểm tra việc chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Đây mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức để người dân chủ động các biện pháp chống, tránh rét, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là đàn gia súc, gia cầm để bảo đảm sản xuất vụ đông xuân. Đặc biệt chú ý công tác tiêm phòng vắc-xin, cải tạo, che chắn chuồng trại, phủ bề mặt ao nuôi, bổ sung dinh dưỡng cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Bón phân cân đối, tăng cường các biện pháp che chắn, ủ gốc để tránh rét và giảm thiểu hiện tượng tấp lá rau màu do sương muối gây nên. Thường xuyên theo dõi, kịp thời cách ly, xử lý kịp thời khi có vật nuôi ốm, bảo đảm khống chế dịch bệnh trước, trong và sau mỗi đợt rét đậm, rét hại. Cùng với đó, huyện cũng đôn đốc các địa phương khẩn trương thu hoạch ngay đối với những diện tích cây vụ đông đã đến kỳ thu hoạch để hạn chế thấp nhất thiệt hại do tác động của thời tiết gây ra.



Người chăn nuôi huyện Quỳnh Phụ chủ động che chắn, sưởi ấm cho đàn lợn trong những ngày rét.

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ

Tăng cường lắp đặt công tơ điện tử đo xa



Công nhân Điện lực thành phố Thái Bình lắp đặt công tơ điện tử đo xa tại xã Phúc Thành (Vũ Thư).

Để từng bước hiện đại hóa ngành điện, thời gian qua Điện lực thành phố Thái Bình đã triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa, tạo sự khách quan, minh bạch trong việc ghi chỉ số công tơ hàng tháng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hoài, công nhân Điện lực thành phố chia sẻ: Công tơ điện tử sử dụng công nghệ đo xa tự động được kết nối hệ thống 3G, 4G truyền dữ liệu về máy chủ. Đến kỳ ghi hóa đơn, chúng tôi cập nhật số liệu từ trang web, bảo đảm chính xác tuyệt đối, tạo sự hài lòng cho khách hàng. Thời gian qua, công nhân ngành điện đã tập trung nhân lực, phương tiện máy móc thành lập 7 tổ để triển khai lắp đặt 2.800 công tơ điện tử đo xa tại xã Phúc Thành (Vũ Thư). Việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa đã giúp xóa bỏ công nghệ đo thủ công nên đơn vị tiết kiệm được nhân lực trong việc ghi chỉ số công tơ để chuyển sang phục vụ những nhiệm vụ chuyên môn khác. Thời gian tới, Điện lực thành phố tiếp tục triển khai lắp công tơ điện tử tại xã Hồng Lý, Việt Thuận, bảo đảm kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Bà Lê Thị Liên, xã Phúc Thành cho biết: Hàng tháng tôi vẫn thấy nhân viên điện lực vắc thang trèo lên từng cột để ghi

số công tơ. Mấy ngày nay thấy công nhân ngành điện mang công tơ mới đến thay cho các hộ dân trong khu vực, đồng thời có giải thích cho chúng tôi những tính năng, tiện ích của công tơ điện tử đo xa là tránh được sai sót, nhầm lẫn, chỉ số điện năng tiêu thụ từng ngày đều được cập nhật qua hệ thống mạng, lưu trữ trên máy chủ nên chúng tôi yên tâm. Mong rằng ngành điện sẽ triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa đến rộng rãi khách hàng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Điện lực thành phố Thái Bình cho biết: Bên cạnh các chương trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng lưới điện truyền tải, trong đó chương trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đo đếm điện năng là một cấu phần rất quan trọng. Việc triển khai lắp đặt công tơ điện tử đang là xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ, làm tăng tính công khai, minh bạch, giảm sai sót trong việc ghi, phúc tra chỉ số công tơ; giúp giảm bớt nhân lực, nâng cao năng suất, hiệu suất lao động. Vì vậy, thời gian qua Điện lực thành phố đã đẩy mạnh phát triển công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, góp phần đáp ứng vận hành hệ thống lưới điện, nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành kinh doanh điện năng, mang lại lợi ích cho

khách hàng và xã hội. Trước đây, công nhân ghi số công tơ vừa vất vả vừa tốn nhiều thời gian. Việc ứng dụng công nghệ đo xa đã giúp công tác quản lý, vận hành lưới điện có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể, việc lắp đặt công tơ điện tử thu thập dữ liệu từ xa tại các điểm đo đầu nguồn, trạm biến áp công cộng, trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng, khi nhân viên không phải trực tiếp xuống hiện trường để đo mà các thông số sẽ được truyền tải về máy tính ngay tại văn phòng. Từ đó, bảo đảm tính minh bạch trong công tác ghi chỉ số, giúp khách hàng chủ động giám sát, tra cứu, phát hiện kịp thời những bất thường mọi lúc mọi nơi thông qua mạng internet. Đến nay, khu vực thành phố, 100% công tơ điện tử và hệ thống đo đếm chỉ số công tơ từ xa; địa bàn Vũ Thư khoảng 11.346 công tơ điện tử đo xa. Năm 2020, Điện lực thành phố tiếp tục triển khai tại các xã của huyện Vũ Thư như: Phúc Thành, Hồng Lý, Việt Thuận với số công tơ được thay thế trên 7.000 công tơ đo xa. Qua đó nhằm hoàn thiện lưới điện thông minh và ứng dụng công nghệ vào công tác kinh doanh điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên địa bàn quản lý.

MANH THẮNG

Nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) từ thức ăn ở những hàng rong, quán cóc trước cổng trường học đã nhiều lần được cảnh báo. Song do giá rẻ, sự tiện lợi và hấp dẫn, thực phẩm trước cổng trường luôn có sức hút đối với học sinh. Do đó, cần có những giải pháp hiệu quả hơn để bảo vệ trẻ trước nguy cơ mất ATVSTP đang hiện hữu hàng ngày, hàng giờ trước cổng trường.

Tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường

Thực phẩm trước cổng trường - tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Đa dạng chủng loại với màu sắc bắt mắt, những mặt hàng như: xúc xích, trà sữa, bim bim, cá viên chiên, nem chua rán... luôn là thực phẩm được học sinh yêu thích và lựa chọn. Vào đầu giờ hoặc cuối giờ tan học, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh tụi năm, tụi ba mua đồ ăn tại các quán hàng rong, quán cóc trước cổng trường khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Chị Nguyễn Thị Liễu, thành phố Thái Bình cho biết: Mỗi lần đón con, thấy các cháu chen nhau mua đồ ăn tại một số hàng quán bán cạnh cổng trường, tôi thấy rất lo. Các món ăn ở đây có nhiều đồ chiên, nướng có mùi thơm nên dễ cuốn hút các cháu. Dù thường dặn con không được mua đồ ăn trước cổng trường nhưng gia đình cũng khó kiểm soát việc cháu có mua hay không.

những quy định này. Các quầy bán rong thức ăn trước cổng trường nói riêng thường có nguy cơ mất ATVSTP bởi thực phẩm được để trên xe đẩy, bày bán trên vỉa hè, không có đầy đủ giá kệ hay tủ kính rất dễ bị ô nhiễm bởi tác nhân từ môi trường xung quanh như: khói, bụi, vi khuẩn,

virus... Thiết bị bảo quản thực phẩm không đầy đủ, cách bảo quản không đúng cách cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng. Nguyên liệu thực phẩm bị ô nhiễm, không tươi mới, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho

phép. Bên cạnh đó, người chế biến thực phẩm không tuân thủ các quy định về ATVSTP trong chế biến như: đeo khẩu trang, găng tay, mũ, tạp dề... Người bán hàng rong cũng thường không có giấy chứng nhận bảo đảm về sức khỏe, nếu không may mắc bệnh truyền nhiễm thì nguy cơ lây bệnh cho học sinh là rất cao.

Không biết nguyên liệu chế biến thực phẩm từ đâu, có bảo đảm hay không? Bất chấp những ảnh hưởng tới sức khỏe, nhiều học sinh, thậm chí có một số phụ huynh vẫn vô tư mua cho con ăn bởi giá rẻ, tiện lợi và các món ăn được bày bán trông rất hấp dẫn. Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, mỗi năm có nước xảy ra hơn 1.000 vụ ngộ độc, có nhiều vụ ngộ độc liên quan đến thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn nguy hại như: E.coli, vi khuẩn gây tiêu chảy... Vi khuẩn tồn tại ở các môi trường khác nhau, trong đó thức ăn đường phố được coi là những ổ vi khuẩn nguy hiểm nhất, gây nguy hại tới sức khỏe và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng.

sinh thực phẩm, Sở Y tế tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tiến hành điều tra, giám sát mẫu thực phẩm. Cụ thể, 4 năm gần đây, Chi cục đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về ATVSTP, treo poster hướng dẫn quy trình rửa tay 6 bước và phát tài liệu hỏi đáp về ATVSTP tại các trường tiểu học ở các huyện: Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Tính riêng năm 2020, ngoài việc tổ chức 15 buổi nói chuyện chuyên đề về ATVSTP cho gần 7.500 học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Kiến Xương, cán bộ Chi cục còn phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và trạm y tế các xã, phường thành lập 3 đoàn điều tra thực trạng tại các hàng rong, quán bán thực phẩm ở cổng các trường tiểu học trên địa bàn. Các đoàn đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, đồ uống và mẫu bàn tay của những người chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó, cán bộ Chi cục đã đánh giá kiến thức, hiểu biết kiến thức về ATVSTP đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn, yêu cầu các hàng rong, quán cóc thực hiện các quy định về ATVSTP. Qua đợt điều tra, hướng dẫn, một số chủ hàng rong, quán cóc đã có thêm kiến thức về ATVSTP.

thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng cũng như phải thực hiện đeo khẩu trang, găng tay, tạp dề khi chế biến... Chi cục đã tiến hành nghiệm để bảo đảm ATVSTP cho các cháu.

Các giải pháp đã được đưa ra song vẫn còn một số khó khăn trong quản lý, giám sát ATVSTP trước cổng trường. Bà Tạ Thị Diễm Hương, Trưởng phòng Thông tin và Truyền thông, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế cho biết thêm, hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSTP còn thiếu cả về số lượng lẫn năng lực chuyên môn, nhất là tuyến cơ sở; hàng ngàn kinh doanh mang tính chất nhỏ lẻ, không có giấy phép kinh doanh, một số hàng rong bán theo giờ, không cố định, kinh doanh theo thời vụ nên khó quản lý. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác ATVSTP. Do vậy, thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về ATVSTP, đồng thời tiếp tục tổ chức giám sát, điều tra mẫu thực phẩm tại các hàng rong, quán cóc trước cổng trường. Tuy nhiên, để việc bảo đảm ATVSTP trước cổng trường được thực hiện hiệu quả cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt hơn từ các cấp, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và ý thức, trách nhiệm của người bán hàng cũng như nhận thức của người tiêu dùng.

NHƯ HOÀNG



Mẫu thực phẩm tại các quán hàng rong trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung (thành phố Thái Bình) được lấy để xét nghiệm.